

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## CHIC – ก็จ้องอยู่ก่อนแล้ว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** เรื่องของการแก๊งค์กำไร ก็คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากในหลักการแล้วละ

ซึ่งถ้าจะว่ากันที่หุ้น CHIC แล้วนั้น เหนือเมฆเชื่อเลยว่า น่าจะต้องมีหลายๆ ท่านจ้องอยู่ก่อนแล้ว พร้อมจะเล่นแก๊งค์กำไรตามน้ำได้เสมอ ขอให้ชัดๆ เถอะ จะชัดตามก็ไม่สาย... แต่ก็อาจจะมีส่วนท่าน ที่ขอ แก๊งค์ว่าขึ้น ได้ก็อาจจะซื้อไปก่อนแล้วในบางส่วน หรือ อาจจะซื้อไปเต็มๆ ไม่ที่ตั้งใจไว้ ซึ่งการซื้อก่อน หากผิดทางขึ้นมานั้นก็อาจจะมีการวางแผนทางหนีทีไล่ไว้อยู่แล้วด้วย... เพราะอาจจะรู้ด้วยว่า ถ้าผิดทาง แล้วการลงของหุ้น โอกาสจะลงไปได้ถึงไหนนั่นเอง ดังนั้น ก็แล้วแต่รูปแบบการเข้าซื้อของแต่ละคน หรือจะเรียกว่า นิสัยการลงทุนก็ว่าได้นั่นแหละครับ... ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index นั้น ก็กล่าวไว้ในบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์แล้ว ซึ่งจะหาอ่านย้อนหลังก็ได้ในะครับ หรือ อย่างที่กล่าวบ่อยๆ ถ้าจะเอาแบบทันการหน่อย ก็ติดตามกันใน LIVE ที่เพจ UTRADE Thailand นะครับ (อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ)... เออสั้นๆ เลย ก็ดูกันที่ระดับ 1640 นี้แหละครับ และดูคู่ไปกับระดับของ SMA25days ด้วย โดยรอบนี้ อาจจะมีส่วนพิเศษมากกว่าครั้งอื่นๆ หน่อย ตรงที่ แม้ว่าสัญญาณของ MA. ยังไม่เป็นเชิงลบอย่างชัดเจน แต่ทำไม่ต้องรีบระวัง อันนี้เหตุผลก็กล่าวไว้ใน LIVE อย่างละเอียดแล้วนะ มันมีที่มาที่ไปของการวิเคราะห์... ผลที่จะออกมาต่อไป หากยืนระดับ 1640 ไม่ได้จริงๆ แล้วนั้น แถมมีการแกว่งตัวต่ำกว่า SMA25days ด้วยแล้วนั้น การลงแรงๆ อาจจะพร้อมมีตามมาได้เสมอ อย่างที่กล่าว เรื่องของ Indicator จะเริ่มมีความสำคัญในการวิเคราะห์มากขึ้น

**ดูตามเกม...** ถ้าทำอาการมาแบบนี้ ก็ต้องเชื่อได้เลย ต้องเริ่มมีคนเห็นแล้วละนะ แล้วถ้าจะ

ยังอยู่ที่ราคาแถวๆ นี้ เกมนี้อาจจะมีการแย่งกันซื้อได้ไม่ยาก ราคาเปิดอาจจะพร้อมเปิดกระโดดสูงก็ได้ในะ

**แนวรับ** : ... 0.92-0.90 หรือ ยืนยัน 0.93 ได้ ก็นำตามน้ำ

**เป้าหมาย** : ... 1.04-1.05 และ อาจจะคาดหวังได้ถึง 1.20

Price Chart...(CHIC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CHIC...** จริงๆ ในโครงสร้างหลักๆ แล้ว การขึ้นมาจากจุดต่ำสุด จนมีการพักตัว ซึ่งหากจบการพักตัวได้จริงๆ แนวโน้มการขึ้นต่อ จากสามารถคาดหวังรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เป็นรูปตัว U ได้เลย และในรูปแบบของ Price Pattern ย่อยๆ ก็เหมือนจะเป็นแนวโน้มเชิงบวกแล้วด้วย จากการยืนระดับ 0.93 ได้นั้นแปลว่า โอกาสขึ้นต่อหลังจากนี้ มีความเป็นไปได้สูง ยิ่งรูปแบบของ MA. ระยะสั้น ก็มีภาพที่เป็นเชิงบวกอยู่ หรือเป็น Golden Cross นั้นแปลว่า การขึ้น อาจจะไปไกลที่ไกลกว่า High เดิมก็เป็นไปได้ หรือ อย่างน้อยๆ ก็จะสามารถหวังไว้ก่อนที่ระดับ 1.20 ได้... อันนี้ ลองใช้เรื่องของ Fibonacci มาหาเป้าหมายของการขึ้นในระลอกนี้ดูนะ